

บทที่ ๕

บทสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ



สรุปผลการวิจัย

การตรวจชำระการศึกษามาเชิงวิเคราะห์ คัมภีร์โลกปทีปสารปริเฉทที่ ๓ และที่ ๔ นี้ สรุปได้ว่า พระเมธังกรได้รวบรวมสารัตถะต่าง ๆ ไว้มาก โดยแบ่งเนื้อเรื่องเป็นตอน ๆ แต่ละตอนเรียกว่าปริเฉท มีถึง ๔ ปริเฉท วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ว่า จะวิจัยในปริเฉทที่ ๓ และ ๔ ซึ่งเป็นเรื่องของเปรตชนิดต่าง ๆ และกิริจฉาน

เรื่องเปรตซึ่งพระเมธังกรกล่าวไว้ในปริเฉทที่ ๓ นี้ จำแนกออกเป็น ๔ ประเภทคือ ปรัชตคุปชีวิ ๑ นิชฌามคัตถิกะ ๑ ชุปปิปาสิกะ ๑ และกาลกัญชาสุร ๑ นอกจากนี้แล้ว พระเมธังกรยังได้พรรณาถึงสภาพความเป็นอยู่ของเปรตพร้อมด้วยอุทาหรณ์ เช่น เรื่องเปรตลานหิน เปรตเป็นเสาในภูเขาศิลา เปรตชวานา เปรตหมแผ่นเหล็ก เป็นต้น โดยได้ชี้ให้เห็นวิปากกรรม อันเป็นผลจากอกุศลกรรมบท พระเมธังกร มุ่งหมายที่จะให้สาธุชนทั้งหลายบังเกิดความเลื่อมใสและสังเวช เลิกประกอบอกุศลกรรม

เกรียงศักดิ์ ไทยคุรุพันธ์ โลกปทีปกสาร ปริเฉทที่ ๑ และ ๒

หน้า - ๑๔ - ๑๕

๒
อิติ สุนนปสาทสเวตตถาย กเต โลกปทีปกสารเ เปตคคินิทุเทโส
ปริเฉทโท.

หนึ่งในปริเฉทที่ ๔ ซึ่งว่าด้วยเรื่องกิริจฉาน พระเมฆังกรไถกล่าม
 กิริจฉานชนิดต่าง ๆ เช่น ช้าง ม้าอาชาไนย ราชสีห์ โคสุภะ หรือ -
 แมแต่-ตัวหนอน ตัวพยาธิ ชนิดต่าง ๆ สัตว์กิริจฉานทั้งหมด มีแต่ความทุกข์ทรมาน
 ซึ่งมีสาเหตุมาจากวิบากกรรมและการเบียดเบียนกันและกัน ยิ่งไปกว่านั้น ยังถูกคน
 ทำร้าย หรือ ฆ่า เนื้อ กระดูก ฆ่า และเขา ปริเฉทที่ ๔ นี้ พระเมฆังกร
 รจนาขึ้น เพื่อให้เกิดความเลื่อมใส และสังเวชแก่สาธุชนทั้งหลาย เช่นกัน

การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์โลกปทีปกสาร
 ปริเฉทที่ ๒ และ ๔ นี้ จะช่วยให้เข้าใจวิธีการประพันธ์ภาษาบาลี เช่นการ
 สรรพคำ การเรียงคำเข้าเป็นประโยค ตลอดจนการใช้สำนวนและโวหารชนิดต่าง ๆ
 ยิ่งไปกว่านั้นยังจะช่วยให้เข้าใจเรื่องราวของเปเรตและกิริจฉานตามคติแห่งพุทธศาสนา
 และจะเป็นอุปกรณ์สำคัญต่อการศึกษาวรรณคดีไทย

ขอเสนอแนะ

คัมภีร์โลกปทีปกสารนี้ เป็นคัมภีร์ที่แพร่หลายนิยมคัดลอกตนฉบับสืบต่อกันมา
 หลายสมัย แม้แต่ในประเทศศรีลังกาก็ยังปรากฏหลักฐานว่า มีต้นฉบับคัมภีร์นี้อยู่ ผู้วิจัย
 มิได้นำต้นฉบับดังกล่าว มาตรวจชำระด้วย หากจะมีการนำเอาต้นฉบับดังกล่าวนี้มาตรวจ
 ชำระในโอกาสต่อไป ก็จะทำให้คัมภีร์โลกปทีปกสารบริบูรณ์อย่างยิ่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย